
sþ. 45. Fyrirspurn [45. mál]
til félagsmálaráðherra um fjölda umsókna um húsnæðislán.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hve margar umsóknir hafa borist til Húsnæðisstofnunar ríkisins um ný húsnæðislán
vegna nýbygginga og kaupa á eldra húsnæði, samtals og flokkað eftir kjördæmum?


